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โดย สํานักการประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา
(เกียกกาย) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา
คร้ังที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่หนึ่ง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง
และนายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทําหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

ก่อนเปิดการประชุม ประธานวุฒิสภาได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับ

ความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ 

และเป็นไปตามระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ประกาศใช้เม่ือวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมระยะเวลาในการปรึกษาหารือจากเดิมตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ นาฬิกา 

เป็นตั้งแต่เวลา ๐๘.๔๕ – ๐๙.๓๐ นาฬิกา ซึ่งมีสมาชิกวุฒิสภาขอปรึกษาหารือ จํานวน ๑๒ คน 

เป็นเวลาพอสมควร 

เม่ือครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและดําเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม                 (ไม่มี) 

 (๒) รับรองรายงานการประชุม             (ไม่มี) 

 (๓) กระทู้ถาม   (ไม่มี)   

 

 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่  ๑๒  (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หน่ึง) 

วันอังคารที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๖ 
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เร่ืองด่วน  จํานวน   ๑   เร่ือง 

 

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ขอให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาดําเนินการ
คัดเลือกกรรมการการเลือกตั้ง ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมายและเคยดํารงตําแหน่ง
ไม่ต่ํากว่าอธิบดีผู้พิพากษา หรือตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีอัยการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี 
แทนกรรมการการเลือกตั้งที่พ้นจากตําแหน่ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๒ (๒) และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ (๒) และมาตรา ๑๖ วรรคท้าย 

บัดนี้ ศาลฎีกาโดยที่ประชุมใหญ่ ได้ดําเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้ รับแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ นายสิทธิโชติ  อินทรวิเศษ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ 
ในศาลฎีกา จึงได้เสนอชื่อและข้อมูลของผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว มายังวุฒิสภาเพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบต่อไป 

โดยที่ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕ กําหนดว่า เม่ือมีกรณีที่วุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งใดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้น
คณะหนึ่งมีจํานวนไม่เกินสิบห้าคน เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งนั้น รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานอันจําเป็นสําหรับตําแหน่งนั้นเป็นกรณี ๆ ไป 

  ผลการพิจารณา 
  ที่ประชุมได้ มีมติตั้ งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ
การเลือกตั้ง จํานวน ๑๕ คน ประกอบด้วย 
  ๑. นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันต์   ๒. พลเรือเอก ฐนิธ  กิตติอําพน 

  ๓. นายนิอาแซ  ซีอุเซ็ง   ๔. นายบรรชา  พงศ์อายุกูล 

  ๕. พลเอก ยอดยุทธ  บุญญาธิการ   ๖. นายลักษณ์  วจนานวชั 

  ๗. พลตํารวจโท วิบูลย์  บางท่าไม้   ๘. พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง 

- ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ 
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง 
(ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕) 
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   ๙. นายสังศิต  พิริยะรังสรรค์   ๑๐. นายสุชัย  บุตรสาระ 
  ๑๑. พลตํารวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว   ๑๒. พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน ์
  ๑๓. นายอับดุลฮาลิม  มินซาร์   ๑๔. พลเรือเอก อิทธิคมน์  ภมรสูต 
  ๑๕. พลเอก อู้ด  เบ้ืองบน 

  โดยกําหนดเวลาการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่วุฒิสภา
มีมติตั้ง 

(๔) เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว    จํานวน   ๑   เร่ือง  

 

ผลการพิจารณา 
ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

(นายเสรี  สุวรรณภานนท์) รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม และประธานคณะอนุกรรมาธิการ
การพัฒนาการเมือง (นายดิเรกฤทธ์ิ  เจนครองธรรม) พร้อมด้วยอนุกรรมาธิการ (ศาสตราจารย์อัมพร 
ธํารงลักษณ์) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการได้ศึกษาที่มาของวุฒิสภา 
ตั้งแต่ใช้คําว่า “พฤฒสภา” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ จนถึงวุฒิสภา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อให้ได้ความชัดเจนถึงความสําคัญที่มา
และบทบาทของวุฒิสภาที่เหมาะสมกับการปกครองระบบรัฐสภาไทย และข้อเสนอแนะต่อรัฐสภา
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป 
ซึ่งจากการพิจารณาศึกษามีข้อเสนอแนะแยกเป็น ๔ ประเด็น ดังนี้ ๑) จํานวน เสนอให้มีสมาชิกวุฒิสภา
จํานวน ๒๐๐ คน โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ๕ ปี และสามารถกลับมาทําหน้าที่ได้อีกหนึ่งวาระ 
(โดยวาระแรกไม่รวมสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบัน) ๒) คุณสมบัติ ควรมีอายุไม่เกิน ๘๕ ปี จบการศึกษา
ขั้นต่ําระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในสายอาชีพที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย ๑๕ ปี 
อีกทั้งควรมีสุขภาพแข็งแรง และไม่สังกัดพรรคการเมือง ๓) องค์ประกอบและที่มา ให้สมาชิกวุฒิสภา 
จํานวน ๒๐๐ คน มาจากกลุ่มอาชีพ โดยครอบคลุมถึงกลุ่มเชี่ยวชาญและกลุ่มอัตลักษณ์จํานวน ๒๐ กลุ่มอาชีพ
ทั่วประเทศ โดยเป็นข้อเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อดําเนินการจัดกลุ่มการเลือกกันเอง

- รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง วุฒิสภา : ความสําคัญและบทบาทในการปกครอง
ระบบรัฐสภาไทย ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
พิจารณาเสร็จแล้ว 
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จะเริ่มจากระดับจังหวัด ให้แต่ละกลุ่มเลือกผู้สมควรได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาให้ได้กลุ่มละ ๑๐ คน
ต่อกลุ่มอาชีพ ๔) หน้าที่และอํานาจ ให้สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอํานาจในการกลั่นกรองกฎหมาย 
ยับย้ังการออกกฎหมายและให้คําปรึกษาด้านกฎหมาย สามารถเสนอกฎหมายและตรวจสอบการติดตาม
การทํางานของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินอีกทางหน่ึง เป็นต้น 

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า ระบบรัฐสภาไทยเป็นระบบสภาคู่ 
การกําหนดให้มี ๒ สภา เห็นว่า สภาผู้แทนราษฎร มีความใกล้ชิดประชาชน รับรู้ความต้องการของประชาชน
ได้เป็นอย่างดี แต่อาจขาดความหลากหลายของสาขาอาชีพ การมีวุฒิสภาซึ่งมีสมาชิกที่มีประสบการณ์
มาจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ จะมีส่วนช่วยสร้างความสมดุลต่อประชาชนและประเทศโดยรวมได้ 
ส่วนข้อคิดเห็นอื่น ๆ ได้แก่ ๑) จํานวน เห็นด้วยกับสมาชิกที่เลือกจากกลุ่มอาชีพให้ได้ จํานวน ๒๐๐ คน 
แต่ยังเห็นว่าควรมีสมาชิกมาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถด้านการเมืองการปกครองอีก ๕๐ คน 
ส่วนวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ๕ ปี และสามารถกลับมาทําหน้าที่ได้อีกหนึ่งวาระ ส่วนหนึ่งเห็นว่า
ไม่ควรกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งหากเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มีความรู้ความสามารถและได้ทําหน้าที่ต่อ
จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศมากกว่า ๒) คุณสมบัติ ควรมีอายุไม่เกิน ๘๕ ปี ส่วนหนึ่งเห็นว่าไม่ควร
กําหนดอายุเลย เนื่องจากบางคนมีอายุมากแต่ยังสามารถทํางานได้ดีหรืออีกส่วนหนึ่งเห็นว่าควรกําหนด
ไว้ที่อายุไม่เกิน ๘๐ ปี กรณีกําหนดคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นต่ําระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
และมีประสบการณ์ในสายอาชีพที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย ๑๕ ปี เห็นด้วยว่าควรจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
แต่สําหรับบางกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มชาวนา อาจเน้นเร่ืองประสบการณ์ในอาชีพมากกว่าระดับการศึกษา 
แต่ยังมีข้อสังเกตกรณีหากกําหนดเร่ืองประสบการณ์ในสายอาชีพอย่างน้อย ๑๕ ปี ผู้สมัครในกลุ่มอาชีพ
ซึ่งอายุยังน้อย แต่ประสบการณ์ไม่ถึง ๑๕ ปี จะไม่สามารถลงสมัครได้ เห็นว่าควรพิจารณาเพื่อสร้างโอกาส
ให้มีจํานวนสมาชิกวุฒิสภาอายุยังน้อยเพิ่มขึ้น ๓) องค์ประกอบและที่มา ให้สมาชิกวุฒิสภา จํานวน ๒๐๐ คน 
มาจากกลุ่มอาชีพโดยครอบคลุมถึงกลุ่มเชี่ยวชาญและกลุ่มอัตลักษณ์ จํานวน ๒๐ กลุ่มทั่วประเทศ เห็นว่า
การเลือกกันเองเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ๒๐๐ คน ยังพบปัญหาเนื่องจากกระบวนการเลือกไขว้ 
โดยกลุ่มอาชีพเลือกกลุ่มอาชีพอื่นซึ่งอาจเกิดปัญหาผู้เลือกไม่รู้จักผู้ถูกเลือก รวมถึงการเลือกโดยจับสลาก
อาจทําให้ได้ไม่ครบทุกกลุ่มอาชีพ หรือมีกลุ่มอาชีพใดได้คนจํานวนมาก เห็นควรพิจารณาวิธีการจับสลากเลือก
มีความเหมาะสมหรือไม่ ๔) หน้าที่และอํานาจ ให้สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอํานาจในการเสนอกฎหมาย 
เห็นว่าควรมีรายละเอียดให้ชัดเจน อาทิ กระบวนการพิจารณาอย่างไร พิจารณาโดยสภาใดเป็นวาระแรก เป็นต้น  

ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(นายเสรี  สุวรรณภานนท์) รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม และประธานคณะอนุกรรมาธิการ
การพัฒนาการเมือง (นายดิเรกฤทธิ์  เจนครองธรรม) ได้ชี้แจงว่า รายงานฉบับนี้เป็นการรวบรวมผลการ
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พิจารณาศึกษาจากนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในประเทศ ความเห็นจากพรรคการเมืองต่าง ๆ รวมถึง
ผลการสัมมนา โดยเห็นว่า ควรมีสมาชิกวุฒิสภา ๒๐๐ คน มาจากกลุ่มอาชีพ ๒๐ อาชีพ กลุ่มอาชีพละ ๑๐ คน 
วาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ๕ ปี และสามารถกลับมาทําหน้าที่ได้อีกหนึ่งวาระเพื่อมุ่งให้มีการถ่ายทอด
เชื่อมต่อ เพื่อให้มีบุคลากรเพื่อให้ประชาชนได้เลือก การจํากัดสิทธิให้ประชาชนเลือกได้น้อยคงไม่เหมาะสม 
จึงกําหนดวาระให้มากข้ึน ในส่วนของคุณสมบัติผู้สมัครมีการกําหนดคุณวุฒิให้จบระดับปริญญาตรี
และมีประสบการณ์การทํางานควบคู่ไปด้วย ส่วนข้อเสนอให้วุฒิสภาสามารถเสนอกฎหมายได้ เนื่องจาก
เห็นว่าหากสมาชิกวุฒิสภามีข้อคิดเห็นที่ เ กิดประโยชน์ ประกอบกับการเสนอกฎหมายของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่เพียงพอจึงเห็นว่าจะเกิดประโยชน์หากสามารถเสนอกฎหมายไปที่จุดเร่ิมต้น 
คือ รัฐบาลหรือสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้พิจารณาว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ตอบกลับมาให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน 
ซึ่งประชาชนจะได้รับทราบการทํางานของวุฒิสภาอีกทางหนึ่งด้วย ในส่วนการไม่ควรกําหนดวาระ
การดํารงตําแหน่ง การเลือกสมาชิกกลุ่มอาชีพโดยวิธีการจับสลากจะรับข้อสังเกตไปเพื่อนําไปประยุกต์
และเสนอความเห็นต่อผู้เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตาม วุฒิสภาต้องมีความยึดโยงกับประชาชนไม่ถูกครอบงํา
โดยพรรคการเมือง และปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบหรือถ่วงดุลอํานาจเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป 
ทั้งนี้ ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นต่าง ๆ คณะกรรมาธิการรับไว้เพื่อบันทึกไว้ในรายงานรวมถึงจะได้นําไป
พิจารณาศึกษาเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรวุฒิสภาในโอกาสต่อไป 

ที่ ป ร ะ ชุม พิจารณาแล้ ว เห็ นชอบด้ วยกั บ ร าย ง านพร้ อมข้ อ เ สนอแนะ  
ของคณะกรรมาธิการและมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรี 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พรรคการเมืองและมหาวิทยาลัยต่อไป 

(๕) เร่ืองที่ค้างพิจารณา                   (ไม่มี)   
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(๖) เร่ืองที่เสนอใหม่       จํานวน   ๑   เร่ือง 

 

ผลการพิจารณา 
ในการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของที่ประชุมวุฒิสภา ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (พลเอก ชนะทัพ  
อินทามระ) กับคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา 
  จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญซึ่งประธานวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว โดยรองประธาน
คณะกรรมาธิการ คนที่สาม (นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม 
สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการได้พิจารณารายงานฉบับดังกล่าวแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑. การตรวจสอบรายงานการเงิน การส่งรายงานการเงินไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินควรเร่งศึกษาหาสาเหตุ
เข้าช่วยเหลือ ให้คําแนะนํา และดําเนินการตามมาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง ส่วนกรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่งรายงานการเงินล่าช้ากว่าที่กฎหมายกําหนด ควรประสานงานกับกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและกรมบัญชีกลางเพื่อหาทางแก้ปัญหาดังกล่าว 
  ๒. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กรณีตรวจพบข้อบกพร่องในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายของหน่วยรับตรวจ เช่น ข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายใน ข้อบกพร่องด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นต้น สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินควรบูรณาการการทํางานร่วมกับกรมบัญชีกลางในการเร่งกําหนด
แนวทางสนับสนุนส่งเสริมความเข้มแข็งของหน่วยตรวจสอบภายใน และการแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยรับตรวจ  
  ๓. การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดําเนินงาน กรณีที่รายงานว่า 
การดําเนินโครงการต่าง ๆ มีคุณภาพของผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด การดําเนินงาน
ซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน ผลผลิตของโครงการไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินควรเร่งกําหนดแนวทางช่วยเหลือหน่วยรับตรวจในการป้องกันและแก้ปัญหา 

 - รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 
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ที่เกิดขึ้น รวมทั้งควรพิจารณาวางแผนและกําหนดเป้าหมายจํานวนโครงการท่ีจะเข้าตรวจสอบ 
ให้กว้างขวางมากข้ึนในปีถัดไป 
  ๔. การดําเนินการด้านความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประสบปัญหาบุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในกระบวนการและขั้นตอนการยึด 
อายัด รวมทั้งการขายทอดตลาดในการบังคับทางปกครอง สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินควรขอความร่วมมือ
จากกรมบังคับคดี สํานักงานอัยการสูงสุด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดทําหลักสูตร
และแผนการฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านการบังคับทางปกครอง 
  ๕. การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ซึ่งตรวจพบปัญหาหลายประการ เช่น การดําเนินกิจกรรมไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามที่กําหนด  
การจัดทําขอบเขตและรายละเอียดของงานและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามกฎหมาย เป็นต้น สํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินควรเร่งหาสาเหตุและประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และสามารถนําไปปฏิบัติได้โดยเร็ว รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก 
  ๖. การจัดเก็บค่าธรรมเนียม คณะกรรมาธิการได้แจ้งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบถึงความเห็นและข้อเสนอแนะของวุฒิสภา พร้อมทั้งรายงานการศึกษาเร่ืองการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม ซึ่งยังไม่ปรากฏความคืบหน้าในรายงานประจําปีคร้ังนี้ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ควรพิจารณาดําเนินการพร้อมทั้งเสนอคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาความเห็นของวุฒิสภา 
และควรประสานงานกับกรมบัญชีกลาง เพื่อเร่งรัดดําเนินการและรายงานให้วุฒิสภาทราบโดยเร็วต่อไป     
  ๗. กรณีผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่มีการตั้งข้อสังเกตในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงในอนาคตของการถูกบอกเลิก
สัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งใหม่ และไม่ระบุรายละเอียดของงาน
ระหว่างก่อสร้าง ส่วนรายงานการเงินของกองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินพบว่าค่าใช้จ่าย
บางประเภทเป็นค่าใช้จ่ายของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งไม่น่าจะเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน 
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินควรจัดทํารายละเอียดเร่ืองดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถพิจารณาศึกษาและให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะได้อย่างถูกต้องครบถ้วน      
  ๘. สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินควรเร่งดําเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารและสนับสนุนการตรวจสอบ (e-Audit) เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติงานตรวจเงินแผ่นดิน
อิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ และเป็นศูนย์กลางเพื่อการตรวจสอบในอนาคตให้เสร็จโดยเร็ว 
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  ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาแล้ว ประธานของที่ประชุม
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายซักถาม แสดงความเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า 
หน่วยรับตรวจกว่า ๙,๔๗๑ หน่วยงาน พบว่า มีหน่วยรับตรวจกว่าร้อยละ ๕๕.๕๘ ขาดผลสัมฤทธิ์
และขาดประสิทธิภาพ ส่วนผลการดําเนินงานพบว่าหน่วยรับตรวจดําเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการใช้จ่ายเงินถึงร้อยละ ๗๒.๕๗ ดังนั้น สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินควรมีการศึกษาวิเคราะห์
ว่าเพราะเหตุใดถึงมีหน่วยรับตรวจที่ขาดผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพและไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
จํานวนมาก สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินควรมี KPI กําหนดให้หน่วยรับตรวจจะต้องไม่กระทําผิดเกินกว่า
ก่ีเปอร์เซ็นต์ที่ควรจะรับได้ และไม่ควรใช้มาตรการในลักษณะที่เป็นการกําชับหรือข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ
ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติตาม แต่ควรมีมาตรการในลักษณะที่เป็นการให้เป็นระดับคะแนนเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ
ที่มีความชัดเจน ควรมีการศึกษาวิจัย วิเคราะห์เปรียบเทียบให้เห็นถึงพัฒนาการหรือมีข้อเสนอแนะ
ที่เป็นรูปธรรม มีการฝึกอบรมพัฒนาระบบตรวจสอบภายในให้แก่หน่วยรับตรวจ 
  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินควรมุ่งเน้นไปที่ผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า 
และวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินมากกว่าการใช้จ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎหมาย 
โดยเฉพาะในเร่ืองสําคัญที่มีผลกระทบต่อการเงินการคลัง เช่น การจัดทํางบประมาณประจําปี  
การจัดเก็บรายได้ การกู้เงิน เป็นต้น เพื่อเป็นการควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน หรือเพื่อเป็น 
การประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่รัฐ รวมทั้งควรมีการทบทวนยุทธศาสตร์ แผนงานหรือโครงการ
ที่จะต้องมีการบูรณาการตามหลักการบริหารจัดการที่ดีมีการทํางานเชิงรุกมุ่งแก้ไขในเชิงระบบ 
ที่เสี่ยงต่อการทุจริตและไม่สัมฤทธิ์ผล 
  การสนับสนุนให้ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงนั้น จะต้อง
มีการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล สร้างการมีส่วนร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้เสีย ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ทราบถึงหลักการและวิธีการในการทํางานของ สํานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องมีการทํางานเชิงรุกในการปราบปรามการทุจริต 
โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้ร้องเรียน ด้วยการสุ่มตรวจการจัดซื้อจัดจ้างโครงการท่ีใช้งบประมาณสูง โครงการ
ระยะยาว หรือโครงการที่มีการทําสัญญากับต่างประเทศที่ผ่านตัวแทนหรือที่ปรึกษาที่อาจมีผลประโยชน์
ทับซ้อน การตรวจสอบหน่วยงานท่ีมีประวัติการทุจริต หรือสุ่มตรวจจากสภาพแวดล้อมที่เสี่ยง 
ต่อการทุจริต ซึ่งจะเป็นการป้องปรามนักการเมือง ผู้บริหารหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ นอกจากนี้ 
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินควรใช้อํานาจตามกฎหมายเข้าไปพิจารณาตรวจสอบโครงการที่อาจไม่บรรลุ 
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ผลสําเร็จเพื่อเป็นการยับย้ังความเสียหายด้วย ทั้งนี้ ควรมีระบบการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายภาคประชาชน
และบูรณาการร่วมกับองค์กรอิสระอื่นๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริต 

  จากน้ัน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นายประจักษ์  บุญยัง) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า 
ประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ สรุปความได้ว่า (๑) กรณีการส่งรายงานการเงิน 
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรากฏว่า มี ๔ หน่วยงานที่ไม่สามารถ
จัดทํารายงานการเงินและจัดส่งรายงานการเงินให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ภายในระยะเวลา
ที่กําหนดเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินที่รับผิดชอบในการดําเนินการจัดทํารายงานดังกล่าว อีกทั้ง 
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีเป้าหมายในการลดปัญหาในการตรวจสอบรายงานการเงิน โดยกําหนด
ตัวชี้วัดเพื่อลดปัญหาการจัดทํารายงานการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่มีเอกสารหลักฐานให้ตรวจสอบ 
เพื่อให้รายงานการเงินที่ได้รับการตรวจสอบมีประเด็นที่ต้องแสดงความคิดเห็นน้อยที่สุดโดยตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ สถิติรายงานการเงินที่มีการแสดงความคิดเห็นแบบมีเงื่อนไขลดลงเรื่อย ๆ 
(๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Audit) พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างมีการปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดมากที่สุด ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตั้งอนุกรรมาธิการ
เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดําเนินงานของโครงการขนาดใหญ่ว่ามีการดําเนินการ
ตามโครงการถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ มีผลสัมฤทธิ์อย่างไร แต่เนื่องจากหน่วยงานขาดแคลนบุคลากร
ที่จะมาตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดําเนินงานของโครงการขนาดใหญ่ทั้งโครงการ ทําให้มี
ผลการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพการดําเนินงานค่อนน้อยกว่าการตรวจสอบประเภทอ่ืน 
โดยสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ขอความร่วมมือในการใช้บริการผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อให้
สํานักงานมีบุคลากรเพียงพอและสามารถจัดสรรอัตรากําลังการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ
การดําเนินงานได้ โดยได้รับความร่วมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้วหลายหน่วยงาน (๓) ความผิดวินัย
การเงินการคลังที่ปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติงานน้ัน เป็นความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง
ตามกฎหมายเดิม ซึ่งค้างการดําเนินการอยู่ เม่ือมีการวินิจฉัยและมีการบังคับทางปกครอง กระบวนการ
จึงเป็นไปด้วยความล่าช้า และนําไปสู่การดําเนินการทางคดีในการยึด อายัด และการบังคับคดี 
โดยสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับความร่วมมือจากสํานักงานอัยการสูงสุดในการจัดอบรม
แนวทางการดําเนินการในการบังคับคดี (๔) การตรวจสอบการใช้งบประมาณเงินกู้ ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทั้งนี้ การเสนอโครงการเพื่อขอใช้เงินกู้
ในช่วงเวลาดังกล่าว มีการดําเนินการที่รวดเร็วจึงมีความเสี่ยงที่จะดําเนินการไม่บรรลุผล ซึ่งสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้ดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
และผลสัมฤทธ์ิ โดยได้แจ้งข้อเสนอแนะไปยังหน่วยรับตรวจ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการตรวจสอบ
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การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (๕) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานในการตรวจ
รายงานการเงิน สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตั้งคณะทํางานและมีการปรับปรุงระเบียบที่เก่ียวข้อง
กับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม นอกจากนี้ รายงานการเงินของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปรากฏ
ยอดเงินฝากจํานวนมากเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างสํานักงานมีการดําเนินการล่าช้า 
ทําให้ไม่สามารถจ่ายค่าจ้างตามงวดที่แบ่งชําระได้ จึงมียอดเงินฝากค้างไว้ในบัญชีค่อนข้างมาก  
(๖) การพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยแบ่งการทํางาน ๒ ระบบ คือ ระบบ Back Office ซึ่งใช้งาน
ในรูปแบบ e – Office ทั้งหมด และระบบ e – Audit ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการลงนามในสัญญา
กับผู้ออกแบบระบบ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ได้มีการประสานงาน
กับคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อกําหนดกรอบ รูปแบบ และวิธีดําเนินการ โดยได้มีการ 
ออกประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เร่ือง กรอบแนวปฏิบัติในการตรวจสอบด้วยวิธี 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สามารถตรวจสอบรายงานต่าง ๆ 
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศได้  
 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นายประจักษ์  บุญยัง) ได้ตอบชี้แจงในประเด็นข้อสังเกต

และข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา สรุปความได้ว่า (๑) การตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิผล 

การดําเนินการที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์นั้น จะตีมูลค่าความเสียหายจากโครงการที่ดําเนินการแล้ว 

ไม่เกิดประโยชน์ ส่วนค่าปรับทางปกครองเป็นเร่ืองของความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง 

ตามกฎหมายเดิม โดยภาพรวมร้อยละการไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ค่อนข้างสูง เนื่องจากก่อนการตรวจสอบ

ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลการดําเนินการของโครงการใด สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องประเมิน

ก่อนการตรวจสอบ โดยจะเลือกตรวจสอบเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

เป็นผลให้ภาพรวมการไม่เกิดผลสัมฤทธิ์การดําเนินการค่อนข้างสูง (๒) ระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Auditor) เดิมเป็นอํานาจของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แต่เนื่องจากมีการแก้ไขกฎหมาย 

ทําให้การควบคุมภายใน ( Internal Control) อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง

โดยสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมมือกับสภาวิชาชีพบัญชี ทําการวิจัยเพื่อจัดหาผู้ตรวจสอบภายใน

และผู้ตรวจสอบบัญชี เช่นเดียวกับ Tax Auditor ของกรมสรรพากร เพื่อให้ได้ผู้ตรวจสอบภายใน 

และผู้ตรวจสอบบัญชีที่ มีประสิทธิภาพแต่เนื่องจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีอํานาจ 

ในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การดําเนินการดังกล่าวจึงยังไม่สามารถทําได้ (๓) การติดตาม

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ การตรวจสอบหนี้สาธารณะว่ามีการ

ดําเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ พร้อมทั้งรับข้อเสนอเพื่อนําไปพิจารณาเก่ียวกับการติดตาม 
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